

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về tăng cường lãnh đạo đối với việc xâm canh, xâm lấn**  
**đất rừng trên địa bàn tỉnh**

-----

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Đến cuối năm 2022, độ che phủ rừng đạt 49,9%; chất lượng rừng ngày càng được nâng lên; việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được triển khai chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Việc khoán bảo vệ rừng đã góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân, hạn chế đáng kể tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Công tác rà soát, thống nhất kết quả điều chỉnh 3 loại rừng để tích hợp vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh được chú trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng khai thác rừng trái phép, phá rừng làm nương rẫy, xâm canh, xâm lấn đất rừng vẫn còn xảy ra. Đặc biệt, tình trạng xâm canh, xâm lấn đất rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các công ty TNHH MTV Lâm nghiệp vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm canh, xâm lấn đất rừng là do đất rừng ngày càng có giá trị cao, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật còn thấp, một số hộ đồng bào vẫn còn thói quen phá rừng làm nương rẫy; về phía chủ rừng thì ranh giới chưa rõ ràng ngoài thực địa, công tác kiểm tra, giám sát việc bảo vệ rừng chưa thường xuyên; chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý đối với các hành vi xâm canh, xâm lấn đất rừng.

Để lãnh đạo giải quyết hiệu quả tình trạng xâm canh, xâm lấn đất rừng, góp phần đưa công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn theo đúng tinh thần Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý và bảo vệ rừng đến với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ gia đình sinh sống ven rừng... để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và tích cực tham gia quản lý, bảo vệ, phát

triển rừng; không xâm hại rừng, không xâm canh, xâm lấn rừng; trả lại đất rừng đã xâm canh, xâm lấn; tuyên truyền vận động các hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ bỏ việc phát rừng làm rẫy gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp; chỉ đạo các chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, rà soát hiện trạng rừng được giao; ngăn chặn và giải quyết dứt điểm tình trạng xâm lấn, tranh chấp rừng, đất rừng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý và chấm dứt tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, chuyển quyền, mua bán, hợp thức hóa quyền sử dụng đất trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Xử lý nghiêm những trường hợp phá rừng, khai thác rừng trái phép, xâm lấn đất rừng trái pháp luật. Rà soát, phân định ranh giới các loại rừng trên bản đồ và cắm mốc ngoài thực địa, ranh giới quản lý rừng của các chủ rừng, kiểm soát chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế- xã hội có tác động ảnh hưởng đến diện tích, chất lượng rừng.

3. Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án bảo vệ, phát triển rừng<sup>1</sup>, đảm bảo sinh kế, phát triển kinh tế - xã hội nhằm hạn chế tình trạng xâm canh, xâm lấn rừng, vi phạm lâm luật của người dân vào phạm vi ranh giới rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Tăng cường vai trò trách nhiệm của chủ rừng trong việc quản lý bảo vệ diện tích rừng và đất rừng được giao, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân sống gần rừng, hạn chế được tình trạng xâm canh, xâm hại rừng.

4. Đánh giá lại kết quả thực hiện và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với các dự án chuyển đổi rừng sang mục đích khác. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ và kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, tác động xấu đến môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án; đồng thời xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép đầu tư.

5. Xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất tiếp nhận bàn giao từ các chủ rừng trên địa bàn, cấp đất cho người dân sản xuất hợp lý, công bằng đảm bảo cho người dân có đủ đất sản xuất<sup>2</sup>. Cần có chính sách hỗ trợ đối với các các hộ gia đình tự nguyện bàn giao diện tích đất xâm canh, xâm lấn; có cơ chế chia sẻ lợi ích bền vững, lâu dài đối với các hộ gia đình canh tác trước thời điểm thành lập các khu rừng; chú trọng công tác ổn định dân cư trên địa bàn.

<sup>1</sup> Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND, ngày 28/3/2023 quy định một số chính sách hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023- 2025; Nghị quyết 73/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa.

<sup>2</sup> HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, ngày 14/12/2017 về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

6. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ<sup>3</sup> về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm, nghiệp và các hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương; xây dựng phương án sử dụng đất hiệu quả đối với diện tích đất được giữ lại để sản xuất; trước quý II năm 2024, hoàn thành việc bàn giao đất về địa phương, xây dựng phương án giao đất, cho thuê đất để giải quyết nhu cầu đất sản xuất cho người dân.

7. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; chỉ đạo HĐND các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

8. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị này; đồng thời, bổ sung các nội dung phù hợp của Chỉ thị vào kế hoạch, chương trình công tác hàng năm; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện. Chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với chủ rừng giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn quản lý.

9. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; chỉ đạo xây dựng phương án giải quyết tình trạng xâm canh, xâm lấn đất rừng, tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách để giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh, xâm lấn đất rừng, nhằm ổn định ranh giới, phục vụ tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; định kỳ sơ, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo),
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- HĐND, UBND tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.



**Lê Quang Tùng**

<sup>3</sup> Hiện tại, Nghị định số 118/NĐ-CP đang được bổ sung, điều chỉnh